
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๔ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา 

 
 

 นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ โดยสมาชิกฯ 
ได้ปรึกษาหารือในประเด็นเรื่องต่าง ๆ คือ การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน การขยายผิวจราจร การก่อสร้าง
สะพานลอยและจุดกลับรถ ปัญหาเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ การขยายเขตประปาใน พ้ืนที่ ไฟฟ้าส่องสว่าง
และปัญหาไฟตก ขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ การขุดลอกคูคลอง ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ ปัญหาน้้าเพ่ือ
อุปโภคบริโภคและน้้าเพ่ือการเกษตร การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่้า  
การจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินและค่ารื้อถอน แผนป้องกันน้้าท่วม การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าและขุดคลองส่งน้้า  
ปัญหายาเสพติด การพัฒนาท่าเทียบเรือ ขอให้ยกเลิกสัมปทานเหมืองหิน โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป  
ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง การจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง โครงการไร่ยาสูบ โครงการอบรม  
พระปริยัติธรรม ค่าปรับจราจรเนื่องจากขับรถเร็วเกินอัตรา ฯลฯ 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด้าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ  
สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
 

 กระทู้ถามสด 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของข่าวปลอม ซึ่งสร้างความแตกแยก 
เกลียดชังในสังคม 
 นางสาวพรรณิการ์  วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีมาตรการใดในการควบคุมจัดการ
การเผยแพร่ข่าวปลอมที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุระเบิดและเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การด้าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล กรณีที่พาดพิงผู้ตั้งค้าถามและพรรคอนาคตใหม่ถือเป็น 
ข่าวปลอมหรือไม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ 

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตอบชี้แจง 
ประเด็นค าตอบ คือ กรณีการเผยแพร่ข่าวปลอมว่ามีเหตุระเบิดใน ๗ พ้ืนที่ ท้าให้ประชาชน 

ตื่นตระหนก โฆษกของ กอ.รมน. ได้ชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอม เมื่อตรวจสอบเรื่องแล้วตนได้แถลงยืนยันว่าเป็น 
ข่าวปลอม ซึ่งหากมีการเผยแพร่ข่าวปลอมถือว่าเจตนากระท้าผิดกฎหมาย โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมตรวจสอบพบว่ามีบุคลที่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวปลอม ๔ ราย เรื่องการตั้งศูนย์ป้องกันข่าวปลอมจะเร่ง
ด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือไม่ให้มีการปล่อยข่าวที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน 
 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
จะบังคับใช้เมื่อมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือส่วนบุคคล ข่าวปลอมเรื่องนี้กระทบต่อ  
ความม่ันคง และ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการด้าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองฝ่าย หากมีการใช้ Social 
ท้าให้บุคคลได้รับความเสียหายและตื่นตระหนก กระทรวงได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความเสมอภาค 
ไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคอ่ืน การจัดตั้งศูนย์ป้องกันข่าวปลอม ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ไม่เฉพาะด้านการเมือง แต่มีหน่วยงานอ่ืนด้วย เช่น อย. สคบ. รวมทั้งจะให้ส้านักข่าวและภาคประชาชนได้มี
ส่วนร่วม 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการแก้ปัญหาความแห้งแล้งและน้ าท่วม 
 นายสุทิน  คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ ปัญหาภัยแล้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางท้าให้เกิด
ความเสียหายแก่ภาคเกษตรและประชาชนขาดแคลนน้้าในการอุปโภคบริโภค จึงขอทราบความคืบหน้าในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประกาศเขตภัยแล้งและการจ่ายเงินชดเชย การบริหารจัดการปริมาณน้้าในเขื่อน และ
โครงการผันน้้าโขง-เลย-ชี-มูล แม่น้้าป่าสัก 

นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริมาณน้้าฝนลดลงกว่าร้อยละ ๒๐ ท้าให้ปริมาณน้้าในเขื่อน
และอ่างเก็บน้้าต่าง ๆ ลดลงมาก ซึ่งมีปริมาณน้้าในเขื่อนเหลืออยู่ ๔๘ เปอร์เซ็นต์ แต่ปริมาณน้้าที่ใช้งานได้มีอยู่ 
๑๒,๕๕๓ ล้านคิว ท้าให้ทุกพ้ืนที่ประสบปัญหาไม่มีน้้าชลประทานจึงต้องใช้น้้าบาดาล การส้ารวจพ้ืนที่เพ่ือขุดเจาะ 
น้้าบาดาลจะเร่งด้าเนินการ ขอให้ทุก อบต. และทุกจังหวัดรณรงค์เก็บน้้า  (ธนาคารน้้าใต้ดิน) การช่วยเหลือ  
มีเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในวงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ เรื่องการประกาศภัยแล้งเป็น
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ขึ้นทะเบียน ค่าชดเชย เช่น  
ข้าว ๑,๑๑๓ บาท ข้าวโพด ๑,๕๐๐ บาท ต้องจ่ายภายใน ๙๐ วัน หลังจากประกาศภัยแล้ง ในหลายจังหวัด 
ยังไม่ได้ประกาศภัยแล้ง การปรับอัตราค่าชดเชยให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันจะรับไปหารือกับ
กระทรวงการคลังต่อไป ส่วนโครงการผันน้้าโขง-เลย-ชี-มูล แม่น้้าป่าสัก จะเสนอต่อกรมชลประทาน 
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 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาผลกระทบกรณีกลุ่มชาวประมงเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อ

ก าหนดหลักเกณฑ์การผ่อนปรนในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน 

 นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ประเด็นค าถาม คือ การประกาศใช้พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก้าหนดว่าห้ามใช้อุปกรณ์เรือดุน ท้าให้กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ทะเลโคลน

ประสบปัญหาท้าประมงไม่ได้ รัฐมนตรีจะก้าหนดข้อผ่อนปรนในเขตพ้ืนที่เฉพาะหรือไม่ ประเด็นปัญหาเรื่องโพงพาง 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ 

 ประเด็นค าตอบ คือ เรือประมงมี ๒ แบบ คือ เรือประมงพ้ืนบ้านกับเรือประมงพาณิชย์ เรือประมง

พ้ืนบ้าน หมายถึง เรือประมงขนาดเล็กซึ่งมีความจุไม่เกิน ๑๐-๑๕ ตันกรอส และเครื่องไม่เกิน ๒๘๐ แรงม้า  

ซึ่งปัจจุบันไม่มีข้อจ้ากัดเรื่อง ๓ ไมล์ทะเล แต่จะต้องไม่ใช้อวนพาณิชย์ ข้อก้าหนด ๑๒ รายการตาม พ.ร.ก.  

ใช้กับเรือประมงพาณิชย์ ส้าหรับจังหวัดในพ้ืนที่ดินโคลน ข้อห้ามใช้เรือดุนอาจท้าความตกลงกับคณะกรรมการ

จังหวัดตามเงื่อนไขที่ก้าหนด กฎหมายห้ามใช้เครื่องมือที่ท้าลายปะการัง ๓ ประเภทคือ ๑) อวนรุนทุกชนิด 

ยกเว้นอวนหรือรุนเคย ๒) ลอบพับ ๓) โพงพาง ซึ่งเป็นข้อห้ามเด็ดขาด 

 กระทู้ถามท่ัวไป 

 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ าแบบถาวรตามหลักการสร้างฝายทดน้ า ในต าบล 

ค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปเชื่อมรอยต่อพื้นที่บ้านกุดค้า หมู่ที่ ๓ ต าบลกุดค้า 

อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   

ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ประเด็นค าถาม คือ ขอทราบรายละเอียดการสร้างฝายชะลอน้้าที่บ้านปลวก หมู่ ๑๔ ต้าบลค้าสะอาด 

กรณีฝายที่สร้างเสร็จกั้นน้้าได้น้อยจะแก้ไขปัญหาอย่างไร กรณีสะพานไม้โบราณขัวขาดขวัญ 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ 

 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องการสร้างฝายชะลอน้้าบ้านปลวก หมู่ ๑๔ ต้าบลค้าสะอาด จะสั่งการให้

กรมชลประทานไปตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้ ส้าหรับฝายบ้านบงเหนือ อ้าเภอสว่างแดนดิน จะท้าแผนก่อสร้าง

ในปีงบประมาณต่อไป เรื่องสะพานไม้ น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ซึ่งจะประสานให้  

ส่วนการยกระดับน้้าในฝายให้สูงขึ้นเป็นเรื่องทางเทคนิค อาจท้าให้น้้าล้นฝายเข้าท่วมที่นาของราษฎร 
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 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ส าหรับแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่ 
 นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการบรรจุแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่หรือไม่ 
รัฐบาลมีนโยบายให้บุคลากรด้านสาธารณสุขออกจากสังกัดส้านักงาน ก.พ. หรือไม่ อย่างไร 

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลไม่มีมาตรการยกเลิกบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ แต่เป็นการพิจารณา 
ในกรอบเวลา ๔ ปี ซึ่งการรับบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุข จะมีคณะกรรมการก้าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก้าลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาตามลักษณะงาน ภารกิจ และความจ้าเป็น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะขอ
อัตราก้าลังจากคณะกรรมการฯ แล้วคณะกรรมการจะพิจารณาความจ้าเป็นและกรอบใช้จ่ายประจ้า รัฐบาลไม่มี 
นโยบายยกเลิกการใช้ทุน การพิจารณาอัตรากับต้าแหน่งของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นอยู่กับ ก.พ. ตาม  พ.ร.บ.
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จะผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพ่ือดูแลประชาชนไปประจ้าที่ รพ.สต. เป็นการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษา เพ่ือลดการแออัดในโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาเพ่ิมอัตราก้าลังของแพทย์ รพ.สต.  
ในกรอบปี ๒๕๖๔-๒๕๖๙ 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการด าเนินการ ๔ โครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง 
และพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ภาคใต้ 
 นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ ขอทราบความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วม ๓ ฝ่าย มีการประชุม
และมีข้อยุติอย่างไร ถ้าไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง และพัฒนา
แหล่งน้้าในพ้ืนที่ภาคใต้อย่างไร 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลชุดก่อนได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการ
ร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วยเครือข่ายปกป้องดิน น้้าและป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง ส้านักงาน กปร.  
และกรมชลประทาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ไม่มีความคืบหน้า ยังมีข้อถกเถียงเรื่องอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
และรายชื่อกรรมการ รัฐบาลมอบหมายให้ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่ งชาติเป็นเจ้าภาพเชิญทั้ง ๓ หน่วยงาน 
มาประชุมกัน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการด้าเนินการต่อ ประเด็นการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง จังหวัดได้ตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดเป็นผู้ดูแลตามแผนแม่บท เมื่อเกิดภัยแล้ง น้้าท่วมก็จะด้าเนินการแก้ไข 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะแรกปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ ระยะท่ี ๓ ปี ๒๕๗๑-๒๕๘๐ ซึ่งอยู่ระหว่างด้าเนินการตามแผน โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
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๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญ 
ประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายนิยม  เติมศรีสุข  
เลขาธิการ ป.ป.ส. นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์  นางสาวจิตติมา  อุดมกุศลศรี และนายนิธิราช  จิตร์ภิรมย์ศรี 
ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔ 

สมาชิกฯ อภิปรายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ความเคลื่อนไหวยาเสพติดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและจ้าหน่ายยาบ้า แหล่งผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดตาม  
แนวชายแดน ผลการด้าเนินงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. การจับกุมและด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด จ้านวนคดี 
ยาเสพติดที่เพ่ิมขึ้น จ้านวนของกลางเพ่ิมขึ้น คดียาบ้าเพ่ิมขึ้น คดีพืชกระท่อม ผู้ค้ารายใหญ่ ปัญหายาเสพติด  
ในเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมู่บ้านและชุมชน ความเสียหายจากยาเสพติด อาชญากรรม 
ที่เกี่ยวเนื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ การบ้าบัดรักษาผู้เสพ การให้ข้อมูลของประชาชน 
ผู้น้าชุมชนและเจ้าหน้าที่เพ่ือน้าไปสู่การจับกุม การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าสู่วงจรยาเสพติด 
การแก้ไขกฎหมายสารเสพติดซูโดอีฟีรีน (Pseudoephedrine) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาแก้ไอ ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการด้าเนินงานของ ป.ป.ส. ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกระท้าความผิดซ้้าในคดี  
ยาเสพติด การรายงานตามมาตรา ๑๔ ว่าด้วยการค้น การจับ การตรวจค้นเคหสถานและใช้อ้านาจพิเศษ  
ว่าไม่มีปัญหาอุปสรรค การใช้อ้านาจตามกฎหมายพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปัญหา 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในกฎหมายและระเบียบ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์)  
การรายงานว่าไม่พบปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ เงินค่าตอบแทนส้าหรับเจ้าหน้าที่ และโครงการแดร์ (D.A.R.E) 

สมาชิกฯ ให้ข้อเสนอแนะในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศหรือประเทศเพ่ือนบ้าน  
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหรือเส้นทางยาเสพติด การก้าหนดพ้ืนที่เร่งด่วนเพ่ือควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด บุคคลเป้าหมาย  
จัดสถานที่หรือศูนย์บ้าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งต้ารวจหมู่บ้าน ต้ารวจชุมชนหรือมวลชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างความร่วมมือในการปราบปราม
ยาเสพติด การจัดสรรงบประมาณ การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ มาตรการกัญชาเพ่ือรักษาโรค หลักการเข้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา การใช้ธรรมาภิบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนปฏิบัติการและการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด มาตรการป้องกัน ปราบปราม รักษาฟ้ืนฟูและประเมินผล 

นายนิยม  เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ตอบชี้แจงถึงการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔ วรรคหก ซึ่งรายงานเฉพาะข้อเท็จจริง 
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคจากการใช้อ้านาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการค้น การจับ การเรียกเอกสาร 
การเรียกบุคคลและการควบคุมตัว แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ต้ารวจ ทหารและฝ่ายปกครอง จึงไม่มีมาตรการป้องกัน 
มาตรการบ้าบัดรักษารวมอยู่ด้วย ส้านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ส. ภายใต้

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
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คณะกรรมการฯ มีศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัด อ้าเภอ ศูนย์อ้านวยการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ ส้านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ที่บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยด้าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ เช่น มาตรการรณรงค์ป้องกันในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน หมู่บ้านชุมชน และการลดพ้ืนที่เสี่ยง 
มาตรการบ้าบัดรักษา เน้นการค้นหาและติดตามให้ความช่วยเหลือ มาตรการปราบปราม ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเชิงรุกเพ่ือสกัดกั้นยาเสพติด มีแผนแม่น้้าโขงปลอดภัย แผนปฏิบัติการร่วม มาตรการสร้างความร่วมมือ 
กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะระดับหมู่บ้านชุมชน มีการรณรงค์ป้องกันร้อยละ ๙๐ การก้าหนดตัวชี้วัด 
ในเรื่องการป้องกัน โดยท้าให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็ง เรื่องการบ้าบัดรักษาเพ่ือให้หยุดเสพหรือเลิกใช้ยา 
เรื่องการปราบปราม โดยจับกุมผู้ค้ารายส้าคัญและผู้อยู่เบื้องหลัง 

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

 ๒. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๓ เรื่อง 
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) 
 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน จ้านวน ๒ เรื่อง คือ 

 (๑) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ้าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ได้พิจารณาและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส้าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๓. เรื่องการขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ดังนี้ 
  ๑) นายทรงศักดิ์  ทองศรี และนายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี 
รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ๒) ศาสตราจารย์นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังประชารัฐ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ๓) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง 
ประชาชาติไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓)  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล้าดับถัดไป 
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต้าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 



๗ 
 

 ๑) พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
ล้าดับที่ ๑๓ พรรคภูมิใจไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายทรงศักดิ์  ทองศรี และนายมารุต  มัสยวาณิช  
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ล้าดับที่ ๑๔ พรรคภูมิใจไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แทน นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ๒) นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ล้าดับที ่๒๐  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน ศาสตราจารย์นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ ตามประกาศ 
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ๓) นายทวีศักดิ์  ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล้าดับที่ ๕ พรรครวมพลัง 
ประชาชาติไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล ตามประกาศลงวันที ่๓๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์  ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น  
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

 ๔) นางสาวจุฑาฑัตต  เหล่าธรรมทัศน์  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล้าดับที่  ๖  
พรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ตามประกาศ 
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมรับทราบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว  
ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น 
ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ้านวน ๔๙๙ คน 

 
 
 
 นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  
ไดเ้สนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๖ (๒) โดยขอให้น้าระเบียบวาระ
ตามล้าดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๑) 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๒) 

นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย อภิปรายว่า
การขอเปลี่ยนระเบียบวาระจะท้าให้ญัตติอีอีซี (EEC) ที่ก้าลังพิจารณาตกไปหรือไม่ ประธานของที่ประชุมชี้แจง
ว่าเป็นการขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นพิจารณา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๗ จึงไม่ท้าให้ญัตติที่ก้าลังพิจารณาตกไป  
นายชลน่าน  ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพ่ือไทย เสนอให้มีการงดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๕๐  
เพ่ือไม่ให้ญัตติ EEC ที่ก้าลังพิจารณาอยู่ตกไป นายชินวรณ์  บุณยเกียรติเห็นว่าไม่มีญัตติที่ก้าลังพิจารณา 

ญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม  



๘ 
 

ประธานยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาญัตติด่วน หากที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนระเบียบวาระก็จะมีผลในการประชุม 
ครั้งต่อไป นายปิยบุตร  แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เสนอว่า
การขอเปลี่ยนระเบียบวาระจ้าเป็นต้องงดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖ วรรคสอง เนื่องจากเรื่องด่วนจะจัดไว้ก่อนเรื่อง
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ การขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นมาพิจารณาตามข้อ ๔๗ (๗) จะท้าให้ 
เรื่องด่วนที่ ๒๑ และเรื่องด่วนที่ ๒๒ ขึ้นมาก่อนญัตติเรื่องอีอีซี ท้าให้ญัตติอีอีซีซึ่งค้างพิจารณาอยู่ตกไป จึงต้อง
งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๖ วรรคสอง และข้อ ๕๐ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติเห็นว่าที่ประชุมไม่ได้ก้าลังพิจารณา
ญัตติใดอยู่ จึงเสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระได้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง วินิจฉัยว่า 
ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาญัตติใดอยู่ เพราะเป็นการเสนอก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องด่วน จึงไม่มีญัตติอ่ืนที่ค้างอยู่  
นายชลน่าน  ศรีแก้ว เห็นว่าญัตติเรื่องอีอีซีซึ่งรวมพิจารณา ๔ ญัตติ มีการเสนอญัตติไปแล้ว ๒ ฉบับ อีก ๒ ฉบับ 
ยังไม่ได้แถลง เมื่อประธานสั่งเลื่อนการพิจารณา ถือว่าญัตติอีอีซีค้างพิจารณาอยู่ จึงควรงดใช้ข้อบังคับฯ  
ซ่ึงประธานของท่ีประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ        (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๒.๔๔ นาฬิกา 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


